

## ศธ.ไล่เช็กชื่อนักเรียนทุนฯที่ไม่ได้รับเงิน

นำเสนอเมื่อ : 12 มี.ค. 2561

**“หมออี”สั่งเร่งหาข้อมูลยกยอกเงินทุนเสมาพัฒนาชีวิต ช่วยเด็กหญิงภาวะยากลำบาก พร้อมเยียวยาเด็กในโครงการที่ไม่ได้รับเงิน ขณะที่ อดีตปลัด ศธ.หลายคนซึ่งไม่รับโทรศัพท์นักข่าว**

หลังจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้ตรวจสอบบัญชีงบประมาณประจำปี 2560 ของสำนักงานปลัดศธ. และพบการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต โดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของ ตั้งแต่ปี 2551-2561 เป็นเงินรวมกว่า 88 ล้านบาท แทนที่จะโอนให้แก่เด็กหญิงในภาวะยากลำบากที่อยู่ในโครงการ นั้น

วันนี้(11 มี.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังประสานไปยังวิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสถานศึกษาที่มีเด็กทุนเสมาพัฒนาชีวิตเรียนอยู่ เพื่อรวบรวมข้อมูล ว่า ที่ผ่านมามีจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่รับทุนนี้จำนวนกี่คน เด็ก ๆ ได้รับเงินทุนตามจำนวนหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเขารวบรวมกับคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่มีปลัด ศธ.เป็นประธาน ซึ่งจะเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนนี้พิเศษโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาเด็กเหล่านี้

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการยกยอกเงินของเด็กหญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ที่จะช่วยให้เด็กได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้สั่งการให้หมมติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเร่งหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด”ปลัด ศธ.กล่าว

นางจรรยาพร ธรรมินทร์ อดีตปลัด ศธ. ระหว่าง ปี 2549-2551 กล่าวว่า ตนจำไม่ได้ว่า มอบหมายให้รองปลัดคนใดดูแลกองทุนนี้ เพราะพ้นจากตำแหน่ง ปลัด ศธ.มานานกว่า 10 ปี แต่ช่วงที่ตนเป็นปลัด ศธ. การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ จะทำด้วยความระมัดระวัง พอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจ และสงสัยว่าข้าราชการที่ทำเรื่องนี้ นำเงินตั้งมากมายไปทำอะไร ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นด้วยกับนพ.ธีระเกียรติ และนายการุณ ที่จะเยียวยาเด็กที่ไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ทำความผิดจะต้องถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและคดีอาญา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตปลัด ศธ.กล่าวว่า ตนอยู่ในตำแหน่งปลัด ศธ. ระหว่างเดือนเมษายน- กันยายน 2554 ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2554 แต่ในปี 2554 มีปลัด ศธ.ถึง 3 คน และในช่วงที่เป็นปลัด ศธ. ก็มีการแบ่งงานให้รองปลัด ศธ.ดูแล แต่ก็จำไม่ได้ว่ามอบหมายให้รองปลัด ศธ.คนไหนดูแลเรื่องกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต อย่างไรก็ตามเท่าที่ฟังการทุจริตครั้งนี้ปัญหาน่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการส่งจ่ายเงิน ก็คงต้องไปไล่กันตรงนั้น

นายกมล รอดคล้าย อดีตรองปลัด ศธ. กล่าวว่า ตนเป็นรองปลัด ศธ. ในช่วงที่นายเฉลียว เสมารักษ์ เป็นปลัด ศธ. ในช่วงปี 2552 -2554 เมื่อทราบข่าวก็ค่อนข้างตกใจ ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ช่วงที่ตนเป็นรองปลัด ศธ. ก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกองทุนนี้ และไม่เข้าร่วมประชุมฐานะคณะกรรมการกองทุนฯ เขาใจว่า เป็นการดำเนินการในระดับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ส่วนยังคิดว่า กองทุนนี้ยกเลิกไปแล้วแต่ปัจจุบันยังอาจจะต้องโอนเงินให้กับเด็กที่รับทุนที่ยังค้างอยู่

ด้านนายอาทร จันทวิมล อธิบดีรองปลัด ศธ. ผู้ริเริ่มผลักดันก่อตั้งกองทุนเสมอภาคพัฒนาชีวิต กล่าวว่า  
ตอนนี้อยากให้ ศธ. คิดว่าจะเดินหนากองทุนฯอย่างไร  
อยากให้หาคนเก่งคนดีมาช่วยบริหารกองทุนฯ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบากที่ยังมีอีกเป็นจำนวนมากทั่วประเทศให้ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  
ถึงแม้วันนี้เด็กกลุ่มนี้จะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีที่ตกหล่นอีกหลายพันคนที่ต้องเข้าไปดูแล  
ส่วนการติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินต่อไปพร้อมทั้งต้องหาทางอุดรูโหว่ไม่ให้เกิดการทุจริตใ  
ดอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการติดต่อไปยังอดีตปลัด ศธ. ที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2551-  
2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ตรวจสอบพบการรั่วไหลของเงินของกองทุนดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถติดต่อได้  
ขณะที่บางคนติดต่อได้ก็ไม่รับสาย หรือ ถ้าวรับก็ติดภารกิจไม่ให้สัมภาษณ์ใด ๆ ยกเว้นนายอภิชาติที่ติดต่อกลับมา  
ทั้งนี้คาดว่า นพ.ธีระเกียรติจะแถลงความก้าวหน้าการติดตามปัญหานี้ด้วยตนเองในวันที่ 12 มี.ค.นี้

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561](#)